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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 2 ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๗ 

วันที่  ๒9  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์  ชั้น  ๓ 

.................................................. 
ผู้มาประชุม 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายวินญา  หมวดเหม็น ประธานสภาเทศบาล -วินญา  หมวดเหม็น-  
๒. นางสาวนันทิยา  ไชยสัจ รองประธานสภาเทศบาล  -นันทิยา  ไชยสัจ-  
๓. นายมานะ  สอนนำ สมาชิกสภาเทศบาล -มานะ  สอนนำ-  
๔. นายปัญจพล  กลุรัตน ์ สมาชิกสภาเทศบาล -ปัญจพล  กุลรตัน์-  
๕. นายรังสรรค์  คามตะสีลา สมาชิกสภาเทศบาล -รังสรรค์  คามตะสลีา-  
๖. นางบุษดี  มีบุญ สมาชิกสภาเทศบาล บุษดี  มีบุญ-  
๗. นายลุย  นาโพนทัน สมาชิกสภาเทศบาล -ลุย  นาโพนทัน-  
๘. นางศรีประภา  เมาชัยสงค์ สมาชิกสภาเทศบาล -ศรีประภา   เมาชัยสงค์-  
๙. นางสาวรสริน  ล้านภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาล -รสริน  ล้านภูเขียว-  

๑๐. นางจรีรัตน์  ภมูิพิพัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล -จรีรัตน์  ภมูิพิพัฒน์-  
๑๑. นายเพ็ง  ภูมิพิพัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล -เพ็ง  ภูมิพิพัฒน์-  
12. นางอนงค์รัก  เอื้องสัจจะ รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ -อนงค์รัก     เอื้องสัจจะ-  

 

ผู้ไม่มาประชุม   
ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายธนายุทธ  สีดาใต ้ สมาชิกสภาเทศบาล -ธนายุทธ  สีดาใต้-  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายวิสันต์  สิงห์แก้ว นายกเทศมนตร ี -วิสันต์  สิงห์แก้ว-  
๒. นายประดุงชัย  มีบุญ รองนายกเทศมนตร ี -ประดุงชัย  มีบุญ-  
๓. นายบุญแถม  ยลูา รองนายกเทศมนตร ี -บุญแถม  ยูลา-  
๔. นายปรีชา  อุปฮาด เลขานุการนายกเทศมนตร ี -ปรีชา  อุปฮาด-  
๕. นางสาวอรชพร  มีโนนทอง ปลัดเทศบาล -อรชพร  มีโนนทอง-  
๖. นางกรกมล  โนภา ผู้อำนวยการกองคลัง -กรกมล  โนภา-  
๗. นางดวงใจ  กระเวนกิจ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล -ดวงใจ  กระเวนกิจ-  
๘. จ.อ.อารีย์  สาตร์นอก หัวหน้าฝ่ายปกครอง -อารีย์  สาตร์นอก-  
๙. นางแคทรียา  อำรุงพงษ์วัฒนา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ -แคทรียา  อำรุงพงษ์วัฒนา-  

๑๐. นางตุ้มทิพย์  น้อยวังหิน นักจัดการงานท่ัวไป -ตุ้มทิพย์  น้อยวังหิน-  
11. นายปรารถนา  สีดาใต ้ พนักงานจ้างทั่วไป -ปรารถนา  สีดาใต้-  
12. นางหัสยา  ดีเวียง พนักงานจ้างทั่วไป -หัสยา  ดีเวียง-  
๑๓ นางสาวทับทิม  ศรีสวสัดิ์ฉิม พนักงานจ้างทั่วไป -ทับทิม  ศรีสวัสดิ์ฉมิ-  
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ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
-ไม่มี- 

 

เปิดประชุม  เวลา 09.30 น. 
 

นางอนงค์รัก  เอ้ืองสัจจะ  -เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์พร้อมแล้ว  ดิฉันขอเรียนแจ้งให้ 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบว่า การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์  

ในครั้งนี้ นางสาวนันทิยา  ไชยสัจ รองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ เป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565  

ข้อ 17 รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอันเป็น
อำนาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย 

ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาท้องถิ่น โดยให้นำข้อความในข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ตามลำดับค่ะ 

นางสาวนันทิยา ไชยสัจ  -สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่าน ดิฉันนางสาวนันทิยา  ไชยสัจ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ สมัยสามัญ  
สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗  ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 11 ท่าน   
เมื่อครบองค์ประชุมดิฉันขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์  สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบวาระการประชุมค่ะ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
-ไม่มี 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒         เรือ่งรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 

-ไม่มี 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 
   -ไม่มี 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งพิจารณาแล้วเสร็จ 
-ไม่มี 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 
 

14 นายนิวัฒน์  สิงห์อาจ อปพร. -นิวัฒน ์ สิงห์อาจ-  
15 นายคณติ  แส่วภูเขียว พนักงานจ้างทั่วไป -คณิต  แส่วภเูขียว-  
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ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
        5.1 ญัตติที่ 13/2567 เรื่อง ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

      พ.ศ.2567  (จำนวน 4๘๓,๒๒๒ บาท) 
นางสาวนันทิยา  ไชยสัจ  -ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาเทศบาล     งบประมาณ พ.ศ.2567 (จำนวน 4๘๓,๒๒๒ บาท)  ต่อที่ประชุมสภาค่ะ 
นายวิสันต์  สิงห์แก้ว  -เรียน ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตร ี  ในญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จำนวน 4๘๓,๒๒๒ บาท)  
   ผมขอเชิญให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอญัตติครับ 
นางสาวนันทิยา  ไชยสัจ  -ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล   
นายบุญแถม  ยูลา  -เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตร ี ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567  ดังนี้  

ขอโอนงบประมาณเพิ่มท้ังหมด จำนวน 483,222.00 บาท 
   แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งบดำเนินงาน 

ค่าใช้สอย           
ขอโอนเพิ่ม จำนวน 173,222.00 บาท     
-รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท จ่ายไป 225,133.00 บาท 
คงเหลือ 1,774,867.00 บาท ขอโอนเพ่ิม 73,222.00 บาท หลังโอนงบประมาณ
คงเหลือ 1,848,089.00  บาท 
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 100,000 บาท จ่ายไปแล้ว 1,200 บาท คงเหลือ 
98,800 บาท ขอโอนเพิ่ม จำนวน 100,000.00 บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ  
198,800.00 บาท  

            ขอโอนลดงบประมาณ 173,222.00 บาท 
   กองช่าง  
   แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 
   งานก่อสร้าง 
   งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

1.โครงการต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ จำนวน 490,000.00 บาท จ่ายไปแล้ว
201,650.00 บาท งบประมาณ 288,350.- บาท ขอโอนลด 173,222.- บาท  
หลังโอนงบประมาณคงเหลือ 115,128.-  บาท 
ค่าวัสดุ            
ขอโอนเพิ่มจำนวน  310,000.00  บาท 
-ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้/โอนเพิ่ม 210,000 บาท จ่ายไปแล้ว 147,009.85 บาท คงเหลือ 
62,990.15 บาท ขอโอนเพิ่ม 230,000.00 บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ 
292,990.15  บาท 
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-ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 150,000 บาทจ่ายไปแล้ว 81,695.60 บาท 
คงเหลือ 68,304.40 บาท ขอโอนเพ่ิม 70,000.00 บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ 
138,304.40 บาท 
-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000 บาท จ่ายไปแล้ว 975 บาท คงเหลือ 9,025 บาท 
ขอโอนเพ่ิม 10,000.00 บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ 190,250.00 บาท 

             ขอโอนลดงบประมาณ  310,000.00 บาท 
   กองช่าง 
   แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 
   งานก่อสร้าง 
   งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

1.โครงการต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ  จำนวน  490,000.00 บาท จ่ายไปแล้ว  
374,872.- บาท งบประมาณคงเหลือ 115,128.- บาท ขอโอนลด 115,128.- บาท 
หลังโอนงบประมาณคงเหลือ - บาท 
2.ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตั้งไว้ 194,872.- บาท ขอโอนลดจำนวน  
194,872.- บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ - บาท   

เนื่องจากเทศบาลมีความจำเป็นในการบริหารกิจการของเทศบาล และเทศบัญญัติ
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและให้เกิด
ประโยชน์แก่เทศบาล 

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ในการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น 

   ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์เพ่ือพิจารณาต่อไป 
               (นายวิสันต์  สิงหแ์ก้ว) 

                                                นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงสัมพันธ์ 
จึงนำเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ (จำนวน 4๘๓,๒๒๒ บาท) ในครั้งนี้ 

นางสาวนันทิยา  ไชยสัจ  -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสงสัย ต้องการจะอภิปรายซักถามรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล เกี่ยวกับญัตติดังกล่าวหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสงสัย ต้องการ

จะอภิปรายซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติดังกล่าว ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภา
เทศบาล ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติ ญัตติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7  (จำนวน  4๘๓,๒๒๒  บาท) โปรดยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม  -มติที่ประชุมอนุมัติ  ด้วยคะแนนเสียง...๑0...เสียง  ไม่เห็นชอบ...-...เสียง   
งดออกเสียง...1...เสียง 
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 5.๒ ญัตติที่ 1๗/2567 เรื่อง ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                พ.ศ.2567  (จำนวน 429,000 บาท) 

นางสาวนันทิยา  ไชยสัจ  -ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาเทศบาล     งบประมาณ พ.ศ.2567 (จำนวน 429,000 บาท)  ต่อที่ประชุมสภาค่ะ 
นายวิสันต์  สิงห์แก้ว  -เรียน ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตร ี ในญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จำนวน 429,000 บาท) 

ผมขอเชิญให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอญัตติครับ 
นางสาวนันทิยา  ไชยสัจ  -ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล   
นายบุญแถม  ยูลา  -เรียน ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตร ี  ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567  เพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ดังนี้  
โอนเพิ่มงบประมาณ  
งบประมาณขอโอนเพิ่มทั้งหมด จำนวน 429,000.-บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน   
โอนเพิ่มงบประมาณ   
รายการที่ 1 
ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 222,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 60,000.- บาท คงเหลือ 
162,000.- บาท ขอโอนเพิ่ม เงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 27,000.- บาท หลังโอนเพิ่ม
เงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน 189,000.- บาท 
โดยขอโอนลดจาก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง  
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ หมู่ที่ 4  
ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ   จ.ขอนแก่น) ต้ังไว้ 873,800.- บาท  โอนลดงบประมาณไปแล้ว  
0.- บาท  คงเหลือ 873,800.- บาท  ขอโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้  
จำนวน 27,000.- บาท  หลังโอนลดเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน 846,800.- บาท 
รายการที่ 2 
ค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้ 1,636,000.- บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 
809,755.- บาท  คงเหลือ 826,245.- บาท  ขอโอนเพิ่ม เงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 
200,000.- บาท  หลังโอนเพิ่มเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน 1,026,245.- บาท 
โดยขอโอนลดจาก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ หมู่ที่ 4 ต.
โนนอุดม อ.ชุมแพ   จ.ขอนแก่น)  ตั้งไว้ 873,800.- บาท  โอนลดงบประมาณไปแล้ว 
27,000.- บาท  คงเหลือ 846,800.- บาท  ขอโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ จำนวน 
200,000.- บาท  หลังโอนลดเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน 646,800.- บาท 
รายการที่ 3 
ค่าวัสดุ  วัสดุสำนักงาน  ตั้งไว้ 200,000.- บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 46,081.25 บาท  
คงเหลือ 153,918.75 บาท  ขอโอนเพิ่ม เงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 200,000.- บาท  
หลังโอนเพิ่มเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน 353,918.75 บาท 
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โดยขอโอนลดจาก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ หมู่ที ่ 4     
ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น)  ตั้งไว้ 873,800.- บาท  โอนลดงบประมาณไปแล้ว 
227,000.- บาท  คงเหลือ 646,800.- บาท  ขอโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ 
จำนวน 200,000.- บาท  หลังโอนลดเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน 446,800.- บาท 
รายการที่ 4 
ค่าสาธารณูปโภค  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว้ 100,000.- บาท  เบิกจ่ายไป
แล้ว 39,151.30 บาท  คงเหลือ 60,848.70 บาท  ขอโอนเพิ่ม เงินงบประมาณรายจ่าย 
จำนวน 2,000.- บาท  หลังโอนเพิ่มเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน 62,848.70 บาท 
โดยขอโอนลดจาก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ หมู่ที ่ 4      
ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น) ตั้งไว้ 873,800.- บาท  โอนลดงบประมาณไปแล้ว 
427,000.- บาท  คงเหลือ 446,800.- บาท  ขอโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ 
จำนวน 2,000.- บาท  หลังโอนลดเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน 444,800.- บาท 
รวมเงินงบประมาณที่ขอโอนทั้งส้ิน 429,000.- บาท (-ส่ีแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) 

 

   ข้อเท็จจริง 
เนื่องจากงานธุรการ  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์  จะ

ขอโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567  จำนวน 429,000.- บาท  ซึ่ง
ในการนี้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ต้ังงบประมาณเพื่อการนี้
ไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย  จึงขอโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567  
เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
และเกิดประโยชน์แก่เทศบาล 

ทั้งนี้  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วนความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวง   มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

จึงได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาความ
เห็นชอบต่อไป 

               (นายวิสันต์  สิงหแ์ก้ว) 
                                                นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงสัมพันธ์ 

จึงนำเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 (จำนวน 4๒๙,000 บาท) ในครั้งนี้ 

นางสาวนันทิยา  ไชยสัจ  -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสงสัย ต้องการจะอภิปรายซักถามรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล เกี่ยวกับญัตติดังกล่าวหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสงสัย ต้องการ

จะอภิปรายซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติดังกล่าว ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภา
เทศบาล ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติ ญัตติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  พ.ศ.๒๕๖7 (จำนวน 4๒๙,000บาท) โปรดยกมือค่ะ 
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มติที่ประชุม  -มติที่ประชุมอนุมัติ  ด้วยคะแนนเสียง...๑0...เสียง  ไม่เห็นชอบ...-...เสียง   
งดออกเสียง...1...เสียง 
 

5.๓ ญัตติที่ 14/2567 เรื่อง ขออนุมัติรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่หมดความจำเป็น 
        เพ่ือจะได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2566 (กันเงิน) 

นางสาวนันทิยา  ไชยสัจ  -ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ได้เสนอญัตติรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่หมดความจำเป็น 
ประธานสภาเทศบาล     เพ่ือจะได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2566 (กันเงิน) เป็นญัตติที่ค้าง 

พิจารณา ในคราวประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา เชิญนายกเทศมนตรี  
ต่อที่ประชุมสภาค่ะ 

นายวิสันต์  สิงห์แก้ว  -เรียน ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตร ี  ผมนายวิสันต์  สิงห์แก้ว  นายกเทศมนตรี ขอถอนญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลครับ 
นางสาวนันทิยา  ไชยสัจ  -เนื่องจากนายกเทศมนตรี  ขอถอนญัตติรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่หมดความจำเป็น 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือจะได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2566 (กันเงิน) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๕ หมวด ๓ ญัตติ วรรคหนึ่ง ข้อ ๕๖ ญัตติหรือคำแปรญัตติ
ใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ใน
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือได้ว่าขอถอนญัตตินั้น  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
นางสาวนันทิยา  ไชยสัจ  -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการแนะนำเกี่ยวกับ 
ประธานสภาเทศบาล การปฏิบัติราชการในส่วนใดเพ่ิมเติม ขอเชิญค่ะ 
นายมานะ  สอนนำ  -เรียน ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมานะ  สอนนำ สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากทราบรายได้ของเทศบาลเรา แต่ละ

ปีงบประมาณได้เท่าไรครับ 
นางสาวนันทิยา  ไชยสัจ  -ขอเชิญนายกเทศมนตรี ค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล     
นายวิสันต์  สิงห์แก้ว  -เรียน ประธานสภาเทศบาล รายละเอียดเชิญผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตร ี  
นางสาวนันทิยา  ไชยสัจ  -ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจง ค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล     
นางกรกมล  โนภา  -เรียน ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผู้อำนวยการกองคลัง ดิฉัน นางกรกมล  โนภา ผู้อำนวยการกองคลัง ขอตอบข้อซักถามตามท่ีท่านสมาชิกสภา

เทศบาลซักถามค่ะ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๖ เราตั้งงบประมาณไว้ 
๔๗,๕๑๐,๐๐๐ บาท เทศบาลได้รับงบประมาณจริง ๔๓,๐๐๓,๕๗๗ บาท ซึ่งรายรับจริงต่ำ
กว่างบประมาณท่ีตั้งไว้ประมาณ ๔,๔๗๙,๔๒๒ บาท จึงเรียนชี้แจงต่อสภาเทศบาลค่ะ 

นางสาวนันทิยา  ไชยสัจ  -ขอเชิญนายมานะ  สอนนำ ค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล     
นายมานะ  สอนนำ  -เรียน ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมานะ  สอนนำ สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ผู้อำนวยการกองคลังแจงเทศบาลเรา

ได้รับงบประมาณ ๔๓ ล้านบาท ซึ่งในตอนนี้ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
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ตอนนี้ อยู่ในระดับ ๒๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๒๕ ล้านบาท ช่วยชี้แจงในจุดนี้ด้วยครับและขอให้
ผู้บริหารตรวจสอบด้วยครับ 

นางสาวนันทิยา  ไชยสัจ  -ตามท่ีท่านมานะ  สอนนำ ได้เสนอและอภิปรายไปนั้น เชิญคณะผู้บริหารช่วย  
ประธานสภาเทศบาล     ชี้แจงค่ะ   
นางสาวอรชพร  มีโนนทอง -เรียน ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ดิฉัน นางสาวอรชพร  มีโนนทอง ปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่งบประมาณ เราต้องดู

ใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล ดูบัญชีแนบท้ายตามระเบียบค่ะ หมายเหตุ *** 
๑. รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณท่ีแล้วมา (ท้ังนี้ไม่รวมเงินกู้ 
เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) ใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน
ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
๒. เทศบาลจะต้องมีงบพัฒนาในปีถัดๆ ไปไม่น้อยกว่างบประมาณที่ผ่านมา  จึงขอชี้แจงต่อ
ที่ประชุมสภาค่ะ 
ซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลเราได้รับรายได้จริงยังไม่ถึง ๕๐ ล้านบาท ต้องรอดูในงบประมาณนี้ค่ะ
ว่าค่าตอบแทนทางคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลจะเพ่ิมข้ึนไหม แต่จะต้องอยู่ใน
เงื่อนไขท่ีดิฉันได้กล่าวมา 

นางสาวนันทิยา  ไชยสัจ  -สุดท้ายนี้มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  อีกหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม   -ไม่มี 
 

นางสาวนันทิยา  ไชยสัจ  -ดิฉันขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์  สมัยสามัญ  สมัยแรก 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่ ๒ ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖7  และขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและผู้ 

เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติมาประชุมในวันนี้ผมขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้ค่ะ 
 

ปิดประชุม  เวลา  1๑.๑๕ น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางอนงค์รัก  เอ้ืองสัจจะ) 
               เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ 
 

(ลงชื่อ)      (ลงชื่อ) 
  (นายธนายุทธ  สีดาใต้)     (นายปัญจพล  กุลรัตน์) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ 
                     กรรมการ                                                             กรรมการ  
  

 (ลงชื่อ) 
(นายลุย  นาโพนทัน) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ 
            ประธานกรรมการ 
       
 

ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ 
 

    (ลงชื่อ) 
(นายวินญา  หมวดเหม็น) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


